



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรณ์นัท รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คุณหญิง ดอกเตอร์ ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตผู้บังคับบัญชากองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ครบรอบ ๓๖ ปี โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

**ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจสอบติดตามผลการใช้งานเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ**



พลอากาศเอก อำพล อิมบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจติดตามผลการใช้งานเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีกำลังผลิต ขนาด ๑๐๐ กก.ต่อวัน เพื่อผลิตเป็นพลังงานความร้อนสำหรับการประกอบเลี้ยงให้แก่ทหารกองประจำการ และตรวจความพร้อมของพื้นที่และองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

**การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ**



พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จรรย์งค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ เพื่อสรุปผลการจัดทำยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ. ... (๒๐ ปี) และชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระยะต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

**เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานภูหมันขาว**



พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม สถานีรายงานภูหมันขาว โดยมี นาวาอากาศโท ชัยณรงค์ โตบุญมี ผู้บังคับสถานีรายงานภูหมันขาว นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สถานีรายงานภูหมันขาว จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุพนมเขตนคร นภพลภูมิสิริ ขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพอากาศ ที่เคยไปเยี่ยมชมพระมหาธาตุฯ ในช่วงปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการเยี่ยมชมพระมหาธาตุฯ ได้ที่ <https://goo.gl/forms/645pLcsza4DRHjGK2> เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป และขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

## ผู้อำนวยการฝึก Cobra Gold 2018 ส่วนของกองทัพอากาศ

## ตรวจเยี่ยมการฝึก Cobra Gold 2018 ของกองทัพอากาศ ที่โรงเรียนสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี



พลอากาศตรี พันธุ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ส่วนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมพื้นที่การฝึก อาคาร mout จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมชมการฝึกและให้โอวาทแก่ชุดโจมตีของกองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรมปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ โดยมี พันเอก ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ในส่วนกองทัพอากาศ ดำเนินการฝึกปฏิบัติการพิเศษ ณ กองบิน ๑, สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งการฝึกออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การฝึกชุดโจมตีและการปราบปรามการก่อการร้าย โดย กำลังพลจากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมฝึกกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพบกสหรัฐอเมริกา

๒. การฝึก ชุดควบคุมการรบ, ชุดค้นหาและช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติการส่งอากาศ การทิ้งบริภัณฑ์ทางอากาศ และการฝึกค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ โดย กองทัพอากาศ นำกำลังพลจากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมฝึกกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และทำการกระโดดร่มมิตรภาพ โดย กำลังพลจากกรมปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกระโดดร่มกับ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองกำลังจากสหรัฐอเมริกา

๓. การฝึกเผชิญเหตุทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี จากวัตถุอันตราย โดยกองทัพอากาศจัดกำลังพลจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ทำการฝึกฯ ร่วมกับกองทัพเรือ และนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา

## ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวกองทัพอากาศ แต่งชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ (จำนวน ๒ คัน) และที่สโมสรทุ่งสีกัน (หลังคาแดง) (จำนวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖.๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐.๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑.๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สำรองที่นั่งได้ที่ จำอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทร์หา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕

ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงออบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักกร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกล้วยพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งชิมร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

## กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑จำนวน ๖๖๕ อัตรา เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี)จำนวน ๘๘ อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษา ตอนปลาย) จำนวน ๕๗๗ อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ <http://job.rtaf.mi.th/>

**กองบิน ๔ จัดกิจกรรมพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร “โครงการเรารักเครื่องบิน”**



นาวาอากาศเอก มั่นชัย ขวัญวงศ์ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔ นำนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร “โครงการเรารักเครื่องบิน” เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยานบริเวณแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

**วันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕**



นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีแสดงความยินดีให้แก่ นักบินที่ทำการบินครบ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบิน และนักบินที่ฝึกบินสำเร็จเป็นนักบินพร้อมรบ กับเครื่องบินโจมตีรุกรานแบบที่ ๒ (AU-23A) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**กองบิน ๔๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน**



นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๔๑ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม มอบทุนการศึกษา และมอบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๕ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

**กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทำการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ**

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจร่างกายคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและเข้ารับราชการ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ - ๑๒๐๐ จึงของดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท ในวันดังนี้

๑. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
  ๒. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  ๓. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
- หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐